

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพวงศ์

(ไตรมาส ๑ - ๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ มหาวิทยาลัย	<p>▶ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาส ๑ จำนวน ๒ กิจกรรม - ไตรมาส ๓ จำนวน ๒ กิจกรรม - ไตรมาส ๔ จำนวน ๒ กิจกรรม 	<p>ไตรมาส ๑</p> <p>▶ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร ๕๒ คณะครุศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพวงศ์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน ๘๐ คน</p> <p>▶ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพวงศ์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน ๑๖๖ คน</p> <p>ไตรมาส ๓</p> <p>▶ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพวงศ์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน ๒๐๑ คน</p> <p>▶ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมพิธีทำบุญและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยครูลำปาง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สอนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพวงศ์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน ๒๐๘ คน</p> <p>ไตรมาส ๔</p> <p>▶ กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพวงศ์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน</p> <p>▶ กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพวงศ์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน ๒๓๙ คน</p>
๒	โครงการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมภายใน/ภายนอกประเทศ และประเพณีต่างๆ	<p>▶ ดำเนินกิจกรรมการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีต่างๆ ภายในประเทศ/ภายนอกประเทศ จำนวน ๓ กิจกรรม</p>	<p>▶ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการสาธิตการประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำในงาน “มหรสพสุขสันต์วันลอยกระทง” จัดโดยโรงเรียนมัธยมวิทยา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
			<p>► กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการแสดง “ตำนานเวียงละกอน เขลางค์” กิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้านของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สนามหญ้าหน้าพระที่นั่งจันทร์ พิศาล พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี</p> <p>► กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแสดงชุด “พื่อนนพบุจา มวลบุปผา ล้านนาไทย” การแสดงเปิดตัวนางสาวไทยลำปาง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง</p> <p>► กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมบรรเลงดนตรีพื้นบ้านล้านนา สล้อซอซึง งานประเพณีไหว้พระธาตุซ่อแฮ เมืองแพร่แห่งทุ่งหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุซ่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่</p>
๓	โครงการป่าเฉลิมฉลองสะเปา ประจำปี ๒๕๖๕	<p>► นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ คน</p> <p>► จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐</p> <p>► ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>► คณะและเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>► ดำเนินโครงการป่าเฉลิมฉลองสะเปา ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรม “งานป่าเฉลิมฉลองสะเปา ณ หนองหัวหงอก” เมื่อวันที่พุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ลานหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน ๒,๑๑๓ คน</p> <p>► มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>► ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๖.๓๙</p> <p>► คณะมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ - คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการประกวดกระทงฝีมือ (กระทงเล็ก) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสมาธิ การเล่นเกมบอกไฟตอก - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมชวนโคมล้านนา ยี่เป็งรำลึก - คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมทางเครื่อง (ค.บ.) - คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดหนุ่มสะเปาสาวยี่เป็ง - ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนบ้านปางสนุก วัดปางสนุกเหนือ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมการประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ
๔	โครงการตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ)	► นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน	► ดำเนินโครงการตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มณฑลพระพุทธรูปรัตนราชูปถัมภ์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) ศาลหลักเมืองลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพภัณฑเทศน์ ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๓๒ คน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ▶ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ▶ มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนร่วมกับคณะ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ▶ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๒.๓๘ ▶ มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการวรรณกรรมไทยปัจจุบัน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๕	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู โคมผัดล้านนา	<ul style="list-style-type: none"> ▶ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน ▶ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ▶ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ▶ จำนวนผลงานโคมผัดล้านนา จำนวน ๑๐ ชิ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ดำเนินโครงการโดยจัดกิจกรรมเรียนรู้การประดิษฐ์โคมผัด เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๓๓ คน ▶ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ▶ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๗.๑๗ ▶ นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ในการประดิษฐ์โคมผัด ได้ผลงานโคมผัดทั้งหมด จำนวน ๑๐ ชิ้นงาน
๖	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> ▶ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้และตระหนักถึงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ▶ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ▶ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ▶ มีการดำเนินกิจกรรมจำนวน ๒ ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ครั้งที่ ๑ กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ งานช่างศิลป์ล้านนา โคมไฟไม้ บ้านหลุก งานลงรักปิดทอง งานผ้า งานเครื่องจักสาน งานเซรามิก และผลงานผลิตภัณฑ์จากโครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนา ลำปาง - ลำพูน และสมรรัตนภาคี เครือข่าย ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ลานร่มไม้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง จำนวน ๑๐๐ คน <ul style="list-style-type: none"> - มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๙.๑๖ ▶ ครั้งที่ ๒ กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ งานช่างศิลป์ล้านนา โคมม่านแปดเหลี่ยม มวย ดาบเมืองงานปูนปั้น เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑๐๐ คน <ul style="list-style-type: none"> - มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๙.๐๖
๗	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> ▶ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำนวน ๙๐ คน ▶ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ▶ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ▶ ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๙๓ คน <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ ๑ การถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำน้ำอบไทย” เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ - กิจกรรมที่ ๒ การถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำเทียน ๑๒ นักษัตร” เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - กิจกรรมที่ ๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำตุ้งช่อช้าง” เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ▶ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ▶ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๔.๐๔ ▶ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๙.๘๒

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
๘	โครงการสัมมนาวิชาการ “อัตลักษณ์ลำปาง”	<ul style="list-style-type: none"> ▶ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “อัตลักษณ์ลำปาง” จำนวน ๑๐๐ คน ▶ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ▶ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการ “อัตลักษณ์ลำปาง” เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีพระภิกษุ -สามเณร บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๔ คน ▶ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ▶ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๑.๑๗
๙	โครงการอบรมการสร้างสรรคดนตรีพื้นบ้านล้านนา ร่วมสมัย	<ul style="list-style-type: none"> ▶ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน ▶ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ▶ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ▶ ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ดำเนินโครงการอบรมการสร้างสรรคดนตรีพื้นบ้านล้านนา ร่วมสมัย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน ▶ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ▶ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๗.๒๔ ▶ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๗.๒๐
๑๐	โครงการอนุรักษ์ สืบสานการตีกลองปวงจานครลำปาง	<ul style="list-style-type: none"> ▶ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน ▶ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ▶ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ▶ มีการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑ เครือข่าย 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ดำเนินโครงการอนุรักษ์ สืบสานการตีกลองปวงจานครลำปาง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐ คน ▶ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ▶ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๓.๖๐ ▶ มีการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑ เครือข่าย ได้แก่ การลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๑๑	โครงการปาเวณีปีใหม่เมือง กิจกรรมการสงฆ์พระพุทธรูป	<ul style="list-style-type: none"> ▶ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมือง ▶ มีบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน ▶ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ▶ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จัดกิจกรรมการสงฆ์พระพุทธรูปถวายเนื่องในเทศกาลประเพณีปีใหม่เมือง ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาพระพุทธรูป สอนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ▶ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการสงฆ์พระพุทธรูปถวาย จำนวน ๑๕๖ คน ▶ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ▶ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๔.๔๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนงาน/เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
๑๒	โครงการรวบรวมและจัดทำเอกสารองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จำนวนเอกสารวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน ๑ เรื่อง ▶ จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ แห่ง 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เอกสารวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง “จารึกเมืองลำปาง” ▶ หน่วยงานที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวน ๘๖ แห่ง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง - สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง ๔๘ แห่ง
๑๓	โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา	<ul style="list-style-type: none"> ▶ บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก ร่วมส่งผลงานชิ้นงานสื่อการเรียนการสอน โครงการ จำนวน ๓๐ คน ▶ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ▶ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ดำเนินโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา มีบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก ร่วมส่งผลงาน จำนวน ๓๗ คน ▶ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ▶ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๖.๖๘
๑๔	โครงการกינו้อัฒญา (อ้อปัญญา)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีส่วนร่วมในโครงการกינו้อัฒญา จำนวน ๑๐๐ คน ▶ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ▶ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการ จำนวน ๑,๒๘๕ คน ▶ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ▶ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๑.๕๗
๑๕	โครงการประเพณีเข้าพรรษา	<ul style="list-style-type: none"> ▶ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีความตระหนักในวัฒนธรรมประเพณีของไทย ▶ มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน ▶ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ▶ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณด้านหน้าโรงอาหารทิพย์ธัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาพระพุทธรูปพิทยาจารย์ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๓๔๐ คน ▶ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ▶ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๙.๐๐
๑๖	โครงการศูนย์เรียนรู้เอกสารและอักษรโบราณล้านนา	<ul style="list-style-type: none"> ▶ มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการอนุรักษ์อักษรธรรมล้านนาจำนวน ๑ กิจกรรม ▶ มีการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑ เครือข่าย 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ โครงการศูนย์เอกสารและอักษรโบราณล้านนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จัดโครงการอบรมอักษรธรรมล้านนาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อบริการและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอักษรโบราณล้านนาให้แก่ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทุกวันจันทร์ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๖ ▶ เครือข่ายร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง

หมายเหตุ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน ๕๑ ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๕๑ ตัวชี้วัด